

**หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนด  
ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  
โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่ง  
และสายงาน**

## หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งกำหนดไว้หลายระดับในลักษณะ กรอบระดับตำแหน่ง (ยกเล็ก)<sup>1</sup>

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงได้ 1 ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผล ความจำเป็น และให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับเดิมได้ เมื่อจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

### ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ<sup>2</sup>

ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นระดับต่ำลงได้ 1 ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับเดิมได้ เมื่อจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

<sup>1</sup> ยกเลิกหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภท ทั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งโดยยกเลิกความเดิมในข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยน ประเภทตำแหน่งและสายงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

<sup>2</sup> เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 25 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

### ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส<sup>3</sup>

ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะและความชำนาญงานเฉพาะตัว ได้แก่ ตำแหน่งนาฏศิลป์ คีตกวี คีตศิลป์ ตำแหน่งครุฑศิลป์ และตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม เป็นระดับที่ต่ำลงได้ 1 ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับเดิมได้ เมื่อจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

---

<sup>3</sup> เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 25 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง